

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  
วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม  
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๕ น.

พลเอก อีรเดซ มีเพียร ประธานวุฒิสภา ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภา อภิปรายปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุมผ่านไปยังรัฐบาลในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยใช้เวลา ๓๐ นาที

ต่อจากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระโดยวาระแรกเป็นวาระเรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งในวันนี้ มี ๕ เรื่อง ดังนี้

๑. รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามรายงานการพิจารณา ศึกษาของ คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรมวุฒิสภา เรื่อง โอกาสและศักยภาพในการขยาย การค้า การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน

๒. รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามรายงานการพิจารณาศึกษาของ คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา เรื่อง การกระจายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ ตามภารกิจของหน่วยงาน (กรณีศึกษา ปังบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓) ซึ่ง ส.ว. วิชาญ ได้ท้วงติง เรื่องการตอบของรัฐบาลว่ายังไม่ชัดเจนว่ามีการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการการเกษตรฯ วุฒิสภา ได้เสนอแนะอย่างไร เช่นเดียวกับ ส.ว. สุรัชย์ เลียงบุญเลิศชัย ที่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของ ส.ว. วิชาญ นอกจากนี้ยังมี ส.ว. อีกหลายท่านอภิปรายตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่างๆ ฝากไปยังรัฐบาล เช่นเดียวกัน

๓. รับทราบ เรื่อง ขอยกเวลาการพิจารณา ศึกษา ของคณะกรรมการวิสามัญศึกษา ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย

๔. รับทราบ เรื่อง ขอยกเวลาการพิจารณา ศึกษา ของคณะกรรมการวิสามัญศึกษา การตั้งถิ่นฐานและการผังเมือง

๕. รับทราบ เรื่อง ขอยกเวลาการพิจารณา ศึกษา ของคณะกรรมการวิสามัญศึกษา ปัญหาการปฏิรูประบบงานความมั่นคงของรัฐ

ต่อจากนั้น เป็นวาระรับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา ๑ ครั้ง

ต่อมา เมื่อเข้าสู่วาระกระทู้ถามซึ่งในวันนี้ มีทั้งหมด ๕ กระทู้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุม และเจ้าของกระทู้แรกทราบว่า รัฐมนตรีที่จะมาตอบกระทู้ติดภารกิจจึงขอเลื่อนการตอบไป หลังจบกระทู้ที่ ๕ ซึ่งเจ้าของกระทู้ไม่ขัดข้อง จากนั้น ส.ว. เจริญ ภัคดีวานิช เจ้าของกระทู้ที่ ๒ ขอรื้อต่อประธานว่า เจ้าของ กระทู้ถามที่ ๒ ถึงกระทู้ถามที่ ๕ รวม ๔ กระทู้ ซึ่งตั้งถามเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เป็นกระทู้หมู่ที่มีลักษณะ คล้ายกัน จะขอลงให้ครบทั้ง ๔ กระทู้ ก่อนแล้วจึงให้รัฐมนตรีตอบ ซึ่งรัฐมนตรีไม่ขัดข้องต่อข้อปรึกษา ดังกล่าว ทั้งนี้ กระทู้ถามซึ่งตั้งถามโดย ส.ว. เจริญ ภัคดีวานิช ได้ตั้งถามเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริม การเรียนการสอนศาสนาในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทู้ถาม ซึ่งตั้งถามโดย รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ วุฒิเลิศ เทวกุล สมาชิกวุฒิสภา ถามเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรครูผู้สอน วิชาพระพุทธศาสนา กระทู้ถามที่ตั้งถามโดย ส.ว. จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ได้ถามเกี่ยวกับการสนับสนุน โครงการและงบประมาณเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ส.ว. อีระ สุวรรณกุล

ได้ตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้กับเยาวชน

ภายหลังผู้ตั้งกระทู้ถามทั้ง ๔ กระทู้ ได้สอบถามแล้ว นายศักดิ์ คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีให้มาตอบกระทู้ ได้ชี้แจงต่อผู้ตั้งกระทู้และที่ประชุมวุฒิสภา ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะได้ให้ความสำคัญต่อการเรียนการสอนพระพุทธศาสนามากขึ้น ส่วนการบรรจุครูสอนพระพุทธศาสนาในเบื้องต้นคงต้องใช้นโยบายหมุนเวียนครูไปก่อนและจะดำเนินการพัฒนาครูผู้สอนให้มีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม จะได้ขยายอัตรากำลังครูเพื่อบรรจุใหม่ตามที่ผู้ตั้งกระทู้เสนอ รวมถึงจะพยายามเพิ่มงบประมาณให้กับโครงการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วยและจะได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานแบบบูรณาการต่อไป ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่า จะได้นำข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ตั้งกระทู้ไปพิจารณาดำเนินการด้วย

ต่อจากนั้นเป็นการถามตอบกระทู้ถามด่วน เรื่อง การขุดเจาะสำรวจแหล่งปิโตรเลียมบริเวณพุทธมณฑลสาย ๒ เขตทวีวัฒนา กทม. ซึ่งตั้งถามโดย ส.ว. คำคุณ สิทธิสมาน ทั้งนี้ ผู้ตั้งกระทู้ได้ถามถึงความเป็นมาของการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมใต้ดินบริเวณพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงผลกระทบและการเยียวยาประชาชน และในกรณีพบทรัพยากรปิโตรเลียมจำนวนมาก เพียงพอที่จะดำเนินการในเชิงพาณิชย์ รัฐบาลจะมีนโยบายในการดำเนินการขั้นต่อไปอย่างไร

จากนั้น นายอาร์กซ์ ชลธรรานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี โดยตอบชี้แจงว่า กระทรวงพลังงานได้ให้สัมปทานสำรวจปิโตรเลียมให้กับบริษัทจากประเทศอังกฤษ โดยมีระยะเวลาสำรวจ ๖ ปี มีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณกรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐมและสุพรรณบุรี ซึ่งขณะนี้พื้นที่สำรวจประมาณ ๒,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร จากการสำรวจด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยปรากฏว่ามีข้อมูลบ่งชี้ว่าเขตทวีวัฒนาอาจเป็นแหล่งปิโตรเลียม ดังนั้น จึงต้องดำเนินการขุดเจาะเพื่อพิสูจน์ว่ามีปิโตรเลียมจริงหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ส่วนการขุดเจาะนั้น มีการเน้นด้านความปลอดภัยสูงสุด มีการตรวจสอบตลอดเวลา โดยใช้มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเจาะสำรวจใช้เวลาไม่เกิน ๓๐ วัน ส่วนกรณีพบปิโตรเลียมจำนวนมาก เพียงพอต่อการดำเนินการเชิงพาณิชย์นั้น ทางบริษัทจะต้องกำหนดพื้นที่และทำแผนการผลิตเสนอต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนเสนอต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะสามารถดำเนินการได้ ส่วนข้อห่วงใยของผู้ตั้งกระทู้เกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในการขุดเจาะเป็นสารเคมีที่มีพิษหรือไม่ นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวยืนยันว่า สารเคมีดังกล่าวไม่ใช่สารเคมีที่เป็นพิษ รวมถึงหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินใดๆ ก็ตาม เจ้าหน้าที่ที่ประจำการอยู่บริเวณนั้น สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันที

ภายหลังจบวาระกระทู้ถามแล้ว ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาเรื่องด่วน ซึ่งในวันนี้ มี ๑ เรื่อง คือ ตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด โดยวิปวุฒิสภาเสนอให้การตั้งคณะกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วยผู้แทนจากกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาหรือวิปวุฒิสภา ๓ ท่านและผู้แทนจากคณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภา จำนวน ๒๒ ท่านรวมเป็น ๒๕ ท่าน ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

ลงมติเห็นชอบกับการตั้งคณะกรรมการมาธิการดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีเวลาในการตรวจสอบประวัติ  
ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการ  
ศาลปกครองสูงสุด โดยมีกำหนดเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๔๐ น.